

V/v Rà soát hoàn chỉnh  
phương án và hoàn thiện hồ  
sơ đề xuất đảm bảo an toàn hệ  
thống thông tin theo cấp độ.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Thực hiện Công văn số 1051/UBND-VXNV ngày 11/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ là biện pháp trọng tâm, cốt lõi nhằm bảo vệ hệ thống thông tin theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng sau hơn 7 năm triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

1. Rà soát, kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ, quy chế đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Xây dựng, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất cấp độ cho tất cả hệ thống thông tin, trình cấp có thẩm quyền để thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; chịu trách nhiệm nếu phải dừng hoạt động hệ thống thông tin liên quan đến tuân thủ pháp luật về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin. **Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2024.** Nếu đơn vị nào để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước thì Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho 100% hệ thống thông tin đang vận hành. Căn cứ hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đã được phê duyệt, tổ chức rà soát, đánh giá và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn

thông tin; đầu tư đồng bộ trang, thiết bị phần cứng, phần mềm nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, bảo đảm tất cả yêu cầu quản lý, yêu cầu kỹ thuật đều được đáp ứng, đặc biệt là các yêu cầu chưa đáp ứng tại thời điểm phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra phiên bản hệ điều hành của thiết bị mạng để cập nhật, vá lỗi khi cần thiết.

3. Đối với các hệ thống thông tin được đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp, xây dựng thuyết minh đề xuất cấp độ, lồng ghép vào nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc hồ sơ tương đương); tùy thuộc vào hình thức đầu tư, phương án kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu của phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ được đề xuất, được thuyết minh trong hồ sơ đề xuất cấp độ. Tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành và báo cáo Sở Y tế theo đúng thời gian quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Các phòng của SYT
- Website SYT;
- Lưu: VT, KHNVTTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Bùi Văn Kỳ**